



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งครูประจำชั้น
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งครูประจำชั้น สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่งครูประจำชั้น สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้

ตำแหน่งครูประจำชั้น

เลขประจำตัว	ชื่อ-นามสกุล	ผลการคัดเลือก
๖๕๒๑๐๐๐๐๑	นางสาวรัชนิกร ศรีวิเศษ	ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑
๖๕๒๑๐๐๐๐๒	นางสาวณัฐวดี เพ็ชรศรีงาม	สำรอง ลำดับที่ ๑

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และนำสำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
โดยรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลเมื่อครบกำหนด ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ
การขึ้นบัญชี แต่ถ้ามหาวิทยาลัยได้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกในครั้งนี้อีก และได้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วการขึ้นบัญชีครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และถ้ามี
กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม